



“คนรักป่า ป่ารักชุมชน” กรมป่าไม้-ราชบุรีโฮลดิ้ง-ชุมชน ชูแนวทางพอเพียง



กรมป่าไม้ ร่วมกับผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง และชุมชนทั่วประเทศ ขยายป่าชุมชนสกัดปัญหาการกัดเซาะป่า ตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่ป่า 40% ของทั้งประเทศภายในปีนี้ เผยป่าชุมชนบ้านดงท้าวเย็น จ.ลำพูน คว่ารางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ในโครงการคนรักป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2556 ขณะนี้ป่าชุมชนบ้านจตุการณ์พัฒนา 12 จ.นราธิวาส คว่ารางวัลป่าชุมชนดีเด่นด้านการจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รางวัลพิเศษที่ชูแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการใช้ประโยชน์จากป่า

บุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า ปัจจุบันการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้มีปัญหาหลายด้าน ทั้งปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกพื้นที่ป่าของกลุ่มนายทุน การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า และไฟป่าที่ส่งผลให้พื้นที่ป่าของประเทศลดลง เกิดความแห้งแล้งและขาดแคลนแหล่งน้ำและอาหารของชุมชนท้องถิ่นและเป็นสาเหตุให้เกิดสภาวะโลกร้อน ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเกิดภัยธรรมชาติที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น

กรมป่าไม้จึงได้เร่งดำเนินการและจัดสรรทรัพยากรต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกป่าและการฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมให้กลับคืนมา โดยการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ซึ่งกรมป่าไม้เล็งเห็นถึงศักยภาพของชุมชนที่จะเข้ามาร่วมกับภาครัฐในการรักษาทรัพยากรป่าไม้ บริหารจัดการพื้นที่ป่ารอบชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อประโยชน์ของชุมชนอย่างยั่งยืน



บุญชอบ กล่าวว่า เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งป่าชุมชน และเพื่ออนุรักษ์ป่าอย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง ภาคเอกชนจึงนับเป็นแนวร่วมที่สำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยกรมป่าไม้ได้ร่วมมือกับบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในการจัดทำโครงการคนรักข่า ป่ารักชุมชน เพื่อสร้างแนวร่วมในการขับเคลื่อนให้เกิดการนำแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาป่าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสร้างเครือข่ายให้ชุมชนสามารถจัดการป่าในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

โครงการคนรักข่า ป่ารักชุมชน เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน มีโครงการป่าชุมชนที่ขึ้นทะเบียนป่าชุมชนกับกรมป่าไม้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากจำนวน 6,536 แห่ง รวมเป็นพื้นที่ป่าประมาณ 2.1 ล้านไร่ ในปี 2551 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 8,782 แห่ง ทั่วประเทศ รวมเป็นพื้นที่ป่ามากกว่า 3.5 ล้านไร่ ณ เดือนกันยายน 2556

ด้าน พงษ์ดิษฐ์ พงนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทได้ร่วมมือกับกรมป่าไม้ทำโครงการ "คนรักข่า ป่ารักชุมชน" ตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ มีจำนวนป่าชุมชนที่จัดตั้งเพิ่มขึ้นรวดเร็วกว่าช่วงก่อนมีโครงการ เกิดเครือข่ายป่าชุมชนที่เชื่อมโยงกันทั่วประเทศ ซึ่งเครือข่ายเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญในการดูแลปกป้องป่าของชาติให้เหลืออยู่จนถึงวันนี้

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนโครงการระยะที่ 2 นี้ บริษัทจะสานต่อการ

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยสนับสนุนนโยบายป่าชุมชนของกรมป่าไม้ ซึ่งเป็นแนวทางรักษาและเพิ่มผืนป่าที่มีประสิทธิภาพและได้ผลเป็นรูปธรรม จากการทำงานที่ผ่านมา ป่าชุมชนทุกแห่งได้ยืนหยัดต่อสู้ปกป้องป่าอย่างไม่ย่อท้อ เพราะ "ป่าคือชีวิต" ของทุกชุมชน

"บริษัทจะส่งเสริมทุกชุมชนที่ยึดมั่นอุดมการณ์รักษาป่าไม้ของประเทศไทยให้เดินหน้าต่อไปอย่างเข้มแข็ง ช่วยกันขยายและจุดประกายความคิด การตระหนักรู้ของคนในสังคมให้เห็นคุณค่าของป่าไม้และมีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรป่าไม้ของชาติให้คงอยู่จากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างกรมป่าไม้ บริษัทและชุมชน ภายใต้โครงการคนรักข่า ป่ารักชุมชน จะช่วยผลักดันการดูแลป่าของชุมชนให้เข้มแข็งมากขึ้น ช่วยให้การบุกรุกทำลายป่าลดน้อยลง และผืนป่าคงอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย" พงษ์ดิษฐ์ กล่าวในที่สุด